

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นสาขาวิชาการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้ง การฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความชำนาญทั้งด้านการดูแลรักษา การป้องกัน การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นด้วยทักษะที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งประพฤติกรรมเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ครู เพื่อน สังคม และเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสังคม สามารถทำงานเชิงป้องกันในสังคมได้อย่างครอบคลุม มีความสามารถประกอบวิชาชีพและปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ด้วยความสุจริตตามมาตรฐาน และตามจรรยาบรรณจิตแพทย์ และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นอกจากความรู้ และทักษะด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นแล้วยังต้องมีความสามารถในด้านที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพโดยการเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพ มีจริยธรรมทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย และครอบครัว ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ และสามารถทำงานไปพร้อมกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างสมดุล

สถาบันร่วมฝึกอบรมระหว่างกลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และกองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมตามจรรยาบรรณจิตแพทย์เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วย โดยมีการกำหนดอัตลักษณ์ของสถาบันฝึกอบรมให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่เน้นการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ที่ทันสมัย ตรงตามหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ หรือ Evidence-based care เพื่อตอบสนองตามนโยบายของกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขในการทำให้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดตามหลักฐานทางวิชาการปัจจุบันได้ไปถึงผู้ป่วยจำนวนมากที่สุดในทุกภาคส่วน หรือ “The best for the most” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นสถาบันที่มีผู้ป่วยตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งวัยรุ่นเป็นจำนวนมากและมีลักษณะของโรคที่หลากหลาย รวมไปถึงทางกองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสถาบันที่มีผู้ป่วยในช่วงรอยต่อตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ทหาร และผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์การเสพติด ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะมีโอกาสดูแลผู้ป่วยตั้งแต่วัยเด็กเล็กก่อนเข้าอนุบาลไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยได้ทั้งเชิงกว้าง ตลอดไปถึงการดำเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพจิต เด็ก และ เชิงลึกต่อไป